

BÁO CÁO

Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện kế hoạch số 298-KH/TDTN-VP ngày 26/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về "Công tác phòng, chống tham nhũng" năm 2021. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021 cụ thể, như sau:

I. CÔNG TÁC QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI

1. Công tác quản triệt, triển khai

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị; tại Hội nghị cán bộ công chức hằng năm, Lãnh đạo Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở thành lập và củng cố Ban Thanh tra nhân dân thường xuyên thanh tra giám sát, kiểm kê tài sản cơ quan cũng như các khoản vận động, thu, chi ngân sách và các loại quỹ ngoài kế hoạch, đảm bảo công khai minh bạch các vấn đề tài chính; xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Văn phòng và các Ban chuyên môn; chỉ đạo bộ phận Văn phòng định kỳ hằng tháng phải có Báo cáo tài chính các hoạt động của cơ quan cho Thường trực tỉnh đoàn; đồng thời Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc điều phải thực hiện công khai, minh bạch kinh phí hoạt động trong các phiên sinh hoạt định kỳ hằng tháng. Bên cạnh đó, việc quán triệt tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí được đưa vào đánh giá hàng tháng (trong phiên họp giao ban tháng của cơ quan), từ đó chỉ ra nguyên nhân, chấn chỉnh kịp thời.

Công tác quán triệt, triển khai luôn được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiến hành nghiêm túc, đồng bộ bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát chỉ đạo, định hướng của cấp ủy; đảm bảo tính trung thực, khách quan, đúng quy định của Đảng.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Lãnh đạo cơ quan Tỉnh Đoàn luôn nghiêm túc quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Chỉ thị số 13 CT/TU, ngày 25/02/2014 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án

tham nhũng”, Công văn số 681/VP-KTTC, ngày 05/02/2015 của Văn phòng UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 31/QĐ-BTC “Quy định chi tiết một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, Công văn số 977/VP-KTTC, ngày 03/03/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015, Công văn số 598/UBND-KTN, ngày 10/3/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh ... bằng nhiều hình thức phù hợp thông qua các hoạt động sinh hoạt chính trị cơ quan hàng tháng; các buổi họp gian ban-huyện, thành, thị đoàn và đoàn trực thuộc định kỳ hàng quý; trong các buổi triển khai Nghị quyết của Đảng, Đoàn, các lớp tập huấn báo cáo viên của đoàn cấp tỉnh... Kết quả đã tổ chức tuyên truyền học tập được 06 cuộc với hơn 140 lượt CBCC-NLĐ tham gia; riêng đối với các cấp bộ Đoàn thì đã tổ chức được 12 cuộc với hơn 540 lượt cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện và tương đương. Từ đó đã nâng cao được ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm phòng, chống tham nhũng của cán bộ chuyên trách tại cơ quan tỉnh đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn các cấp.

2. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng.

Lãnh đạo cơ quan, đứng đầu là Bí thư và các Phó Bí thư luôn đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có lối sống giản dị, kịp thời quan tâm, động viên và chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của cán bộ công chức cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong cuộc sống; thực hiện việc đóng góp ý kiến cho tập thể và từng cá nhân thường trực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động; thực hiện việc đánh giá ủy viên Ban Thường vụ, cán bộ công chức định kỳ hằng tháng trên tinh thần khen thưởng, khiển trách đúng người, đúng việc... Qua đó, xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ công chức, cùng nhau thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn thường xuyên chỉ đạo cán bộ công chức nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc ứng dụng văn phòng điện tử, thành lập các nhóm trao đổi thông tin giữa các đồng chí thường vụ, các trưởng, phó ban, từng ban chuyên môn trên mạng zalo nhằm tạo sự thuận lợi, tiết kiệm thời gian, tinh giản các văn bản không cần thiết, thông tin chỉ đạo luôn được truyền tải kịp thời. Đảng ủy Tỉnh đoàn và các chi bộ trực thuộc chỉ đạo đảng viên thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập đúng với quy định của pháp luật. Kết quả, **100% đảng viên** thuộc diện phải kê khai đã thực hiện nghiêm túc, trung thực, trách nhiệm. Nội dung kê khai được đăng tải rộng rãi trên hệ thống văn phòng điện tử cho cán bộ công chức cơ quan nắm, theo dõi.

Hội nghị cán bộ công chức đầu năm, cán bộ công chức cơ quan tiến hành góp ý dân chủ, rộng rãi về Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, của tỉnh và tình hình thực tế công tác tại các cuộc hội nghị cán bộ công chức cơ quan. Trên cơ sở tự chủ về biên chế giao khoán kinh phí, hàng năm tại cơ quan Tỉnh đoàn đã chủ động trong các hoạt động thu, chi và sử dụng biên chế, cán bộ, công chức, viên chức luôn chấp hành

nghiêm chỉnh các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn, thực hiện nhiệm vụ được giao luôn chu động phối hợp với các ban, bộ phận đảm bảo công việc đúng tiến độ. Thực hiện tốt các quy định về trả lương cho cán bộ công chức qua tài khoản. Công khai minh bạch tại các hội nghị cơ quan trong hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, trong mua sắm trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại cũng như trong quản lý và sử dụng kinh phí chương trình mục tiêu quốc gia điều được thực hiện theo quy định của pháp luật; đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả. Các hoạt động mua sắm trang, thiết bị của cơ quan đều trình qua Hội đồng thẩm định giá của cơ quan.

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"¹; lãnh đạo cơ quan phối hợp với các đoàn thể thực hiện đồng bộ các giải pháp đề tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế cán bộ đoàn kết hợp với thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 27HD/TĐTN-BTC ngày 17/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013, của BCH Trung ương Đoàn về "*Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lễ lối công tác cán bộ Đoàn*"; chỉ đạo các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc hằng năm tiến hành kiểm điểm gắn với 10 biểu hiện dễ dẫn đến suy thoái, từ đó các cấp bộ đoàn hằng năm tiến hành kiểm điểm theo quy định không để tình trạng suy thoái diễn ra.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn thực hiện đảm bảo các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Các trường hợp tiếp nhận, bổ trí, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, cử cán bộ đi công tác trong nước và nước ngoài ... luôn được thực hiện theo đúng quy trình, thủ tục.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn thường xuyên giám sát hoạt động của Công ty TNHH MTV Thanh niên xung phong trong thực hiện chủ trương của Ban Chấp hành và sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề kịp thời báo cáo và đề xuất các giải pháp xử lý nếu có trường hợp vi phạm. Tính đến nay, công ty TNHH MTV TNXP Tây Ninh, Trung tâm HTSHTTN Tây Ninh và Trường đoàn thực hiện đảm bảo các yêu cầu đặt ra hằng năm và **không để xảy ra trường hợp tham nhũng, lãng phí.**

¹ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức sơ kết 5 năm việc thực hiện Chỉ thị 05 tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, khen thưởng 27 tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020. Ngoài ra, báo cáo tham luận bằng phóng sự tại Hội nghị sơ kết 5 năm của Tỉnh ủy về kết quả 05 năm thực hiện phong trào "*Tuổi trẻ Tây Ninh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*". dịp này Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã giới thiệu 04 cá nhân, 03 tập thể tiêu biểu nhận Bằng Khen của Chủ tịch UBND tỉnh, trong đó có 01 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 và giai đoạn 2016 – 2020; giới thiệu 01 gương triển lãm "*Những tấm gương bình dị mà cao quý*".

3. Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, điều tra, giải quyết tố cáo, xử lý tố giác, tin báo tội phạm.

Công tác phối hợp giữa tổ chức đoàn đối với các cơ quan báo chí được thực hiện chặt chẽ thông qua việc các hoạt động của Đoàn điều được đăng lên Đài phát thanh và Truyền hình trong bản tin thời sự hằng ngày, chương trình phát thanh thanh niên của địa phương được duy trì với các nội dung được cập nhật thường xuyên gắn với các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của địa phương, đất nước.

Các thông tin chính thống của chính phủ liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng được các cấp bộ Đoàn thường xuyên cập nhật, chia sẻ trên fanpage... đồng thời thông qua hệ thống Website của Tỉnh đoàn, trang Fanpage, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thường xuyên, cập nhật các thông tin được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Trung ương Đoàn định hướng đối với kết quả giải quyết, xử lý tham nhũng trong nội bộ Đảng, chính quyền các cấp.

Về công tác kiểm tra, giám sát: ngày từ đầu năm, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021. Kết quả 6 tháng đầu năm 2021, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn đã tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề sau:

- **Kiểm tra chuyên đề:** Quy trình thực hiện công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú và phát triển đoàn viên mới trong trường học, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang được **4 cuộc**².

- **Giám sát chuyên đề:** Giám sát công tác tài chính của đoàn, Ủy ban kiểm tra cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật (nếu có): được **02 cuộc**³.

Sau kiểm tra, giám sát chuyên đề Ủy ban kiểm tra đã có Thông báo kết luận đến cấp ủy và Ban Thường vụ Đoàn các đơn vị trong đó yêu cầu các đơn vị đề ra giải pháp khắc phục các hạn chế do Ủy ban kiểm tra chỉ ra.

Nhìn chung công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn được triển khai thực hiện đảm bảo nội dung và tiến độ theo thời gian đề ra ngay từ đầu năm, Nội dung kiểm tra, giám sát có sự đổi mới, phương pháp kiểm tra, giám sát được tổ chức tinh gọn. Tính đến thời điểm hiện nay, không có phát hiện cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

4. Việc củng cố, kiện toàn bộ máy, cán bộ tham mưu cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

² Đối với các đơn vị: Đoàn trường Trung cấp Y tế Tây Ninh, Đoàn trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

³ Đối với các đơn vị: Thị đoàn Trảng Bàng, Thành đoàn Tây Ninh, trong đó có 4 cơ sở Đoàn là Xã Đoàn Hưng Thuận, Đôn Thuận, Đoàn Phường 1, Đoàn Phường IV.

Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị báo cáo viên thường xuyên định kỳ hằng quý cho đội ngũ báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh với các nội dung: thông tin một số nội dung trọng tâm, quan trọng về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, tình hình dư luận xã hội trong quý... đề bồi dưỡng, cập nhật các kiến thức, thông tin chính thống, kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác nắm bắt, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội. Qua đó, phát huy vai trò phân biện của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trước âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch nhằm lợi dụng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước để kích động, lôi kéo đoàn viên thanh niên và nhân dân Thông qua các lớp tập huấn, cán bộ đoàn các cấp được thường xuyên tiếp cận, cập nhật các kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí nói riêng. Đặc biệt là việc quan tâm việc tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức và các kỹ năng giám sát, phân biện xã hội cho các cấp bộ Đoàn¹.

Tiếp tục thực hiện chủ trương 1 + 2 về di công tác cơ sở, vì vậy ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 290-KH/TĐTN-TCKT, ngày 19/01/2021 về "Di công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh năm 2019" để triển khai trong cán bộ đoàn cấp tỉnh thực hiện. Theo đó, căn cứ lĩnh vực chuyên môn của từng đồng chí, đồng thời để việc đi cơ sở có trọng tâm và thực chất, trong kế hoạch của Tỉnh đoàn ban hành có đề ra nội dung đi cơ sở đối với từng đồng chí, mỗi nội dung tương ứng bao nhiêu ngày trong năm. Điều này sẽ tạo được sự chủ động và linh hoạt cho từng đồng chí trong quá trình thực hiện. Từ đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, những khó khăn của cơ sở trong quá trình triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương để hướng dẫn các giải pháp tháo gỡ và phản ánh về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đối với những trường hợp đặc biệt, để có sự chỉ đạo phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Nhìn chung, công tác kết nối giữa các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên địa phương ngày càng chặt chẽ, kịp thời. Tính đến thời điểm hiện nay, không nhận được đơn thư khiếu nại, thư tố cáo liên quan đến công tác tham nhũng, lãng phí.

III. Đánh giá chung

1. Mặt được

Nhìn chung, công tác quán triệt, tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, thường xuyên gắn với phát huy giám sát của CBCC cơ quan và cán bộ Đoàn các cấp đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với công tác này.

¹ Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức 01 lớp tập huấn chuyên đề cho 78 đồng chí là đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở trang bị kiến thức về nghiệp vụ, nhận thức về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác với các thông tin xấu độc; cách nắm bắt và xử lý thông tin dư luận xã hội.

Chú trọng biện pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch hoạt động, kê khai tài sản, thu nhập, trả lương qua thẻ....được triển khai một cách toàn diện và thực hiện có hiệu quả tích cực; vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức cơ quan được đề cao và phát huy nên trong thời gian qua chưa có vụ việc tham nhũng xảy ra.

2. Hạn chế

Do cán bộ Tỉnh đoàn thường xuyên có sự thay đổi, nên cán bộ phụ trách tham mưu về công tác phòng, chống tham nhũng chưa được tham gia các lớp tập huấn nên quá trình triển khai công tác phòng chống tham nhũng đôi khi còn chưa kịp thời.

3. Phương hướng trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công nhân viên của cơ quan.
- Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch tài chính trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị thường xuyên, đúng quy định.
- Khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, công chức được tham gia giám sát, góp ý, đấu tranh, tố giác và kịp thời ngăn chặn những hành vi, dấu hiệu sai trái trong việc sử dụng, lạm dụng ngân sách nhà nước.
- Tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thực hiện có hiệu quả vai trò giám sát, phản biện của mình trong công tác phòng chống tham nhũng tại địa phương.

Trên đây là báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 6 tháng đầu năm 2021.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:

- Ban Kiểm tra Trung ương Đoàn;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc;
- Lưu VP, website Tỉnh đoàn.



Võ Quốc Khánh